
Skólaráðsfundur 25.nóvember 2020 – Teams fundur 

 

Allir fundarmenn mættu  mættir á fund. 

Skólastjóri fór yfir starfsáætlun en fundarmenn höfðu fengið hana senda til yfirferðar fyrir 

fundinn.  

Námsvísir var kynntur en kennarar unnu námsvísi á haustdögum og er hann inni á  heimasíðu 

undir Starsáætlun, námsvísir og áætlanir. Námsvísir var unninn í samstasrfi við Tröppu 

Ráðgjafaþjónustu.  

Rætt var um skólastarfið á Covid tímum og gátu unglingarnir, sem sitja í skólaráði, gefið  fólki 

innsýn í  þeirra stöðu innan skólans en unglingarnir voru þá komnir í skóla á Rauðkutorgi.  

 


